



ผู้ว่าฯ สงขลา เรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หลังออกประกาศจังหวัด บังคับใช้เมื่อ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมามีผลถึง 10 กันยายน นี้

เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ > ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่โคราช เสริมความรู้ ด้านการเงิน แก่ ปชช. หวังให้ ผู้ใช้บริการด้านการเงินมีความ เข้มแข็งไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสถาบันการเงิน > องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงครามจัดแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ"



บ่ายวันนี้(10 ก.ย.58) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธีรพงศ์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่จังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 โดยกำหนดให้บุคคลใดที่ใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เรือที่ใช้ทำการประมง สัตว์น้ำ และสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยกระทำความผิด ให้ดำเนินการรื้อถอน หรือระงับการใช้ หรือสละการครอบครอง ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการจัดระเบียบเครื่องมือประมง โดยจังหวัดสงขลา ได้กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการรื้อถอน โพงพางและเครื่องมือประมง ผิดกฎหมายบริเวณร่องน้ำทะเลสาบ ระยะทาง 300 เมตร แบ่งพื้นที่ดำเนินการรวม 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปากทะเลสาบสงขลา(บริเวณหัวพญาขนาด) ถึงท่าเทียบเรือประมงใหม่, ระยะที่ 2 ท่าเทียบเรือประมงใหม่ – สะพานติณสูลานนท์ และระยะที่ 3 สะพานติณสูลานนท์ – บ้านท่าหีบ ตำบลหัวยลิก อำเภอควนเนียง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อจัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านเรือ และเครื่องมืออุปกรณ์ การสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานเพื่อดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะลงพื้นที่ดำเนินการในระยะต่อไป.

ศิรินาถ นวประภากุล/ข่าว

ประชา โชคผ่อง//ภาพ
10 ก.ย.58
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

นำเสนอโดย ยุสรา วาจิ
เมื่อ 10 กันยายน 2558 17:43
จำนวนผู้เข้าชม 2

ถูกใจ แชร์ เป็นคนแรกของคุณที่ถูกใจสิ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถนนราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์กลาง 02-6182323 มหาดไทย 51274 โทรสาร 02-6182400 E-Mail : webmaster@prd.go.th

© Copyright 2011 All rights reserved. The Government Public Relations Department.